



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 11 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Nhà trường rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham gia khảo sát dành cho Phụ huynh hàng năm. Những phản hồi của quý vị là cực kỳ hữu ích trong việc định hướng những nỗ lực cải thiện trường học của chúng tôi.

Những khía cạnh quý phụ huynh đánh giá cao là:

- Hành vi của học sinh và kỷ luật của trường.
- Sự an toàn và vui vẻ của các con
- Chất lượng và sự hỗ trợ của các nhân viên văn phòng.

Những khía cạnh quý phụ huynh nghĩ cần cải thiện là:

- Cơ sở vật chất và dịch vụ ăn uống
- Bổ sung thêm các lựa chọn món ăn tốt cho sức khỏe
- Sự tư vấn, hỗ trợ về tinh thần, cảm xúc cho các học sinh

Chúng tôi ghi nhận ý kiến của quý phụ huynh, và có kế hoạch tiến hành những công việc sau:

- Khu nhà bếp và Hội trường sẽ được cải tạo trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
 - Nhà bếp sẽ được mở rộng để phục vụ công đoạn chuẩn bị bữa ăn. Quá trình này sẽ hoàn thành trước khi học sinh trở lại trường vào thứ Ba 02/01/2024 nên sẽ không ảnh hưởng đến các bữa ăn của các con.
 - Quầy bán nước và đồ ăn nhanh cũng sẽ được nâng cấp với nhiều sự lựa chọn hơn.
 - Hai máy lạnh đã được lắp đặt trong căn tin để tạo sự thoải mái đặc biệt vào giờ ăn trưa.
 - Hội trường sẽ cần nhiều thời gian thi công nâng cấp hơn, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Trong thiết kế mới sẽ có kho chứa đồ, ánh sáng được nâng cấp và sân khấu sẽ hữu ích hơn cho các buổi biểu diễn.
- Một văn phòng hỗ trợ học sinh đã được lên ý tưởng.
 - Phòng học bên cạnh phòng y tế sẽ được sử dụng hai ngày 1 tuần trong giờ ăn trưa để học sinh có thể ghé thăm và tâm sự với thầy/cô. Những chủ đề có thể về áp lực thi cử, những câu hỏi về tình bạn và tham vấn về những quyết định cho con đường học tập trong tương lai.

Chúng tôi luôn đảm bảo việc cải tiến trường học để tạo nên một môi trường hoàn thiện cho phụ huynh và học sinh. Nếu quý vị muốn thảo luận về những cải tiến trên hoặc có những góp ý khác, vui lòng liên hệ với văn phòng trường để đặt lịch hẹn.

Trân trọng,

Robert Madden
Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 11 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Hàng năm, cứ đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì các hoạt động học tập – vui chơi trong nhà trường lại tung bừng nhộn nhịp hẳn lên. Từ giáo viên đến học sinh ai nấy cũng đều tất bật với mọi hoạt động chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Rất nhiều các hoạt động học tập – vui chơi bổ ích được nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia:

Thời gian từ ngày 6/11 đến ngày 15/11, học sinh từ lớp 1 – 9 được tham gia hội thi:

- Học sinh từ lớp Một đến lớp Năm khối song ngữ thi viết chữ đẹp. Bài thi viết chữ đẹp của các em hàm chứa lời tri ân đến tất cả các thầy cô giáo đã tận tụy dạy dỗ chăm sóc cho các em được như hôm nay.
- Học sinh từ lớp Sáu đến lớp Chín Viết đoạn văn, tập làm thơ với chủ đề: mái trường – thầy cô và bè bạn.
- Làm thiệp chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam tặng thầy cô.
- Trang trí bình hoa (lăng hoa) giấy chủ đề: Tôn vinh thầy cô giáo (Lớp 6 → A/AS level).



Sản phẩm của các em đều được thầy cô trưng bày trên bảng lớp nhằm thể hiện tấm lòng tri ân của các em đến các thầy cô trong ngày Nhà Giáo Việt Nam

Chào đón ngày 20/11: Ngày thứ năm 16/11, trong không khí tươi vui, các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 chăm chú cắm những lăng hoa giấy xinh tươi, dâng tặng các thầy cô giáo để tỏ lòng tri ân thầy cô. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” là nét đẹp văn hóa mang tính nhân văn đã nhắc nhở các thầy cô thi đua dạy tốt – học sinh thi đua học tốt.



Chính từ các hoạt động tập thể này, các em cảm thấy gần gũi - thân thiện với thầy cô, với bè bạn nhiều hơn. Các em càng yêu mến mái trường SIS@SaigonSouth mà mình đang học và trong thâm tâm của các em chỉ mong sao: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2023. Ngoài các hoạt động nêu trên, bạn Lê Thanh Hà học sinh lớp 5 song ngữ đã dành tặng cho thầy cô thành tích: Đạt 2 giải thưởng HUY CHƯƠNG ĐỒNG cho môn bơi lội thuộc phong trào Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành Phố.

Thật tự hào với thành tích rèn luyện thân thể của em Lê Thanh Hà!

Phùng Thị Tuyết Minh
Phụ trách cấp cao chương trình Việt Nam

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 11 2023



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Các hoạt động thể thao trong Học kỳ 1 sắp kết thúc và chúng tôi đã có một số thành tích ở các bộ môn Bóng đá và Bóng rổ. Đáng chú ý là đội bóng đá U11 của trường đã giành giải vô địch Thành phố các trường Quốc tế! Các cầu thủ và các huấn luyện viên đã có màn trình diễn tuyệt vời trong suốt mùa giải và thể hiện sự tự tin tuyệt đối trong trận chung kết.

Kỳ thi cuối Học kỳ 1 sắp đến gần, bắt đầu từ đầu tháng 12 kéo dài đến ngày 14/12/2023. Tôi khuyến khích các em tăng cường ôn tập toàn bộ kiến thức đã học. Hãy nhờ các thầy cô giải đáp thắc mắc thay vì bỏ qua những câu hỏi mà em chưa hiểu.

Hội chợ từ thiện Giáng sinh của học xá Nam Sài Gòn sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy ngày 09/12/2023. Năm nay chúng ta sẽ có nhiều gian hàng hơn, nhiều hoạt động và trò chơi hơn những năm trước và có cả khu vực ăn uống, quý vị có thể vừa thưởng thức ẩm thực vừa tận hưởng những bản nhạc Giáng sinh sống động. Vé tham dự hội chợ đang được bán mỗi ngày tại văn phòng trường.

Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón quý phụ huynh cùng gia đình tham gia vào buổi sáng thật nhiều niềm vui và náo nhiệt này!

Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Trong tháng Mười một, các học sinh khối mẫu giáo đã học về gia đình, các dạng nhà ở và các loại phòng trong căn nhà và nội thất tiêu biểu của mỗi loại phòng. Các học sinh rất hào hứng chia sẻ về các thành viên trong gia đình và những nội thất trong nhà của các con. Quý phụ huynh hãy hỗ trợ các con sử dụng những từ mới học bằng cách hỏi tên các vật dụng trong nhà bằng tiếng Anh.

Tháng Mười một là một tháng đặc biệt khi phụ huynh có dịp gặp gỡ các giáo viên để thảo luận về sự tiến bộ của các con so với đầu năm học. Nhà trường cũng đã tổ chức mừng Ngày nhà giáo Việt Nam vào ngày 20/11/2023. Các em học sinh đã sáng tạo những giỏ hoa giấy và thiệp gửi đến các giáo viên. Quý phụ huynh đã gửi gắm những lời động viên, những món quà khiến các giáo viên rất cảm động và biết ơn.

Các học sinh lớp dự bị Tiểu học đã có chuyến dã ngoại đến khu vui chơi Tinker Play tại Quận 7 và đã dành cả buổi sáng tham gia các hoạt động tại đây. Chúng tôi rất mong đợi nhiều hoạt động ở lễ Giáng Sinh sắp tới.

Barbara Borbely
Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo)



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 11 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Trường Quốc tế Singapore đã tổ chức khá nhiều hoạt động trong tháng Mười một này. Vào ngày 20/11/2023 chúng tôi rất vui vì đã có thể tri ân những thầy cô tận tụy nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Toàn trường đã cùng thể hiện lòng biết ơn với những nhà giáo cống hiến cho trường học và học sinh. Đây là một trải nghiệm đầy ấm áp khi chứng kiến sự quý mến và tôn trọng mà các học sinh dành cho thầy cô của mình.

Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho các em học sinh lớp 5 đã xuất sắc trong cuộc thi Quyên góp ngôi sao học tập A-Z! Niềm đam mê đọc sách và sự kiên trì của các em trong việc giúp những cộng đồng đang cần sự giúp đỡ là điều chúng tôi vô cùng tự hào. Đây là minh chứng cho sự chăm chỉ của các học sinh và sự hỗ trợ từ thầy cô và gia đình.

Chúng tôi rất mong chờ những sự kiện và thành tựu sắp tới vào tháng sau, và chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ xuyên suốt của quý phụ huynh đối với nhà trường.

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chúng tôi rất vui mừng để chia sẻ những thay đổi tích cực ở khối Trung học. Các em học sinh đã luôn là tấm gương và xây dựng tiêu chuẩn chung cho toàn trường. Các bài thuyết trình tại buổi sinh hoạt hàng tuần tập trung về các tiêu chuẩn và mục tiêu của người học toàn trường đã tạo nên tác động to lớn. Các em học sinh đã thực sự ứng dụng những kỹ năng mềm này vào học tập.

Trong tháng này, những học sinh Trung học Phổ thông đã tham gia khóa học kỹ năng sống Outward Bound. Những chuyến đi này đã được các lớp đi trước chứng minh là những trải nghiệm tăng tính đoàn kết. Chúng tôi rất vui khi thấy được tinh thần đồng đội và sự gắn kết mà khóa học này mang lại.

Để chuẩn bị cho Hội chợ từ thiện Giáng sinh sắp tới, các em học sinh đã thể hiện sự cống hiến đáng kể vì mục tiêu chung. Những nỗ lực của các em là rất quan trọng trong việc xây dựng những nét tính cách mạnh mẽ và chuẩn bị cho các em sau khi tốt nghiệp trung học.

Chúng tôi chân thành cảm kích sự hỗ trợ và khích lệ xuyên suốt của quý phụ huynh đối với các con trên những chuyến hành trình này.

Joshua Lowery – Phụ trách học vụ (Khối Trung học)